

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

TP HỒ CHÍ MINH: Quận 7 có trên 14.000 hội viên NCT, 112 CLB các loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút trên 5.000 hội viên tham gia hoạt động thường xuyên. Năm 2015, toàn quận mới có 65% số NCT gia nhập tổ chức Hội. Hội tập trung xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Hội NCT 10 phường kiện toàn tổ chức, giao chỉ tiêu phát triển hội viên, đa dạng hóa các loại hình tập hợp nhằm thu hút NCT gia nhập hội... Để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, Hội tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào. Hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, tổ hội và các loại hình CLB, đội, nhóm làm nơi tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm của NCT. Chú trọng vận động ở những khu vực tỉ lệ NCT vào hội còn thấp. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền từng địa bàn dân cư và ban quản trị các khu chung cư đưa hoạt động văn hóa, thể thao đến với NCT. Đồng thời tăng cường các hoạt động xã hội hóa, xây dựng nguồn lực để thúc đẩy phong trào.

TỈNH ĐẮK LẮK: Toàn tỉnh có 138.800 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 2 bệnh viện có khoa lão khoa, 35 phòng điều trị riêng cho NCT; 204 giường điều trị nội trú ưu tiên cho NCT; 17 nhân viên y tế được đào tạo chuyên khoa lão. Có



Tiết mục văn nghệ của NCT tỉnh Đắk Lắk

48.800 NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 38.400 NCT được khám sức khỏe định kì ít nhất 1 lần trong năm và 69.800 NCT được phổ biến, tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chữa bệnh. Theo thống kê, có 3.329 NCT khuyết tật, di chứng chấn thương, tai biến, bệnh mạn tính, bệnh nghề nghiệp... được phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; 306 NCT cô đơn bệnh nặng không thể tự đi khám được cán bộ y tế đến khám tại nhà. 2 xã, phường xây dựng được mạng lưới tình nguyện viên giúp đỡ y tế đối với NCT.

Thực hiện Chương trình "Mắt sáng

cho NCT", Hội NCT các cấp phối hợp với Bệnh viện Mắt tỉnh khám mắt cho 21.400 NCT, chữa mắt miễn phí cho 4.351 NCT nghèo không có thẻ bảo hiểm y tế, số tiền 3,9 tỉ đồng.

TỈNH BẮC NINH: Xã Hương Mạc (thị xã Từ Sơn) có trên 2.700 hội viên NCT, sinh hoạt tại 6 chi hội. Sau khi có đề án của tỉnh xây dựng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHT-GN) giai đoạn 2017-2020, Chi hội NCT thôn Hương Mạc đã nhận thực hiện đầu tiên. Ngày 27/5/2020, UBND xã ra quyết định thành lập CLB với 55 thành viên. Từ đó, BCH Hội NCT xã quan tâm tạo điều kiện để CLB hoạt động hiệu quả như phối hợp với Trạm

Y tế tổ chức khám sức khỏe định kì cho các thành viên; cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập; chăm sóc, hỗ trợ hội viên và NCT có hoàn cảnh khó khăn... Hoạt động của CLB đã góp phần tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với tổ chức Hội NCT, huy động sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể và cộng đồng trong hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

TỈNH THÁI NGUYÊN: Hiện có 37.000 NCT đảm nhiệm các cương vị cán bộ cơ sở, trong đó 1.400 NCT làm bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ; 158 NCT là đại biểu HĐND, 1.300 NCT làm trưởng xóm, tổ trưởng dân phố; 14.700 NCT làm trưởng, phó các đoàn thể; 2.000 NCT tham gia tổ an ninh, thanh tra nhân dân... Được đảng phân công, Nhân dân tín nhiệm, dù ở cương vị nào, NCT cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiêu biểu có các ông bà: Ma Trọng Hiếu, Chủ tịch Hội NCT xã Cúc Đường (huyện Võ Nhai); Nguyễn Đức Nhiễm, Phó Chủ tịch Hội NCT xã Túc Tranh (huyện Phú Lương); Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội NCT xã Đông Cao (thị xã Phổ Yên); Trần Quang Thịnh, Chủ tịch Hội NCT phường Phú Xá (TP Thái Nguyên)■

Tin và ảnh: TRÚC LINH